

# XCMG ได้รับการยกย่องในฐานะตัวอย่างความสำเร็จ ของจีนนับตั้งแต่ปฏิรูปและเปิดประเทศ

XCMG มาไกลจากบริษัทที่เคยมีหนี้สินสูงถึง 90% เมื่อ 20 ปีที่แล้ว สู่บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรก่อสร้างชั้นนำในปัจจุบัน ซึ่งได้ปรากฏในรายการ “We Walk Through Together: A Tribute to 40 Years of Reform and Opening-up” สารคดีฟอร์มยักษ์ความยาว 18 ตอนของสถานีโทรทัศน์ CCTV

สถานีโทรทัศน์ CCTV ถ่ายทำสารคดีชุดนี้เพื่อฉลองครบรอบ 40 ปีการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปตลาดครั้งแรกของจีน

คุณหวัง หมิน ประธานและซีอีโอของ XCMG กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องในฐานะตัวอย่างความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของจีนในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน XCMG รั้งอันดับ 6 จากผู้ผลิตเครื่องจักรก่อสร้างชั้นนำ 50 แห่งของโลก ซึ่งถือเป็นบริษัทผู้ผลิตจีนที่มีอันดับสูงสุด เราตั้งเป้าว่าจะต้องติด 5 อันดับแรกให้ได้ภายในปี 2563 และไต่สู่อันดับ 3 อันดับแรกภายในปี 2568 ผมเชื่อว่าการทำงานหนักจะทำให้เราบรรลุเป้าหมายดังกล่าว”

XCMG มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้างของจีน ในช่วงเดือนมกราคม-ตุลาคม บริษัทมียอดขายเครื่องจักรทะยานขึ้น 48.4% เมื่อเทียบรายปี มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 47.7% และมีกำไรพุ่งขึ้น 76.2%

ในงาน bauma China 2018 ทาง XCMG ได้เปิดตัวรถขุดไฮดรอลิกขนาด 700 ตันรุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งใหญ่พอๆกับวาฬสีน้ำเงินโตเต็มวัย และมีน้ำหนักเท่ากับรถยนต์ 500 คัน ส่งผลให้จีนเป็นประเทศที่ 4 ของโลกที่สามารถผลิตรถขุดขนาด 700 ตัน ต่อจากเยอรมนี ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา

นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา XCMG ได้นำรายได้จากการขายราว 5% ไปลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และผลลัพธ์ที่ได้ก็ยอดเยี่ยมมาก โดยเมื่อ 10 ปีที่แล้ว จีนต้องนำเข้ารถเครนขนาด 500 ตันเกือบทั้งหมดจากเยอรมนี แต่ทุกวันนี้ XCMG สามารถผลิตรถเครนขนาด 2,000 ตัน และรถเครนตีนตะขากขนาด 4,000 ตัน ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

นอกจากนี้ XCMG ยังมีแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ลิงก์ข้อมูลอุปกรณ์ 600,000 รายการทั่วโลก ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นอัตราการเดินเครื่อง การใช้เชื้อเพลิง อัตราการขัดข้อง และการเคลื่อนไหว ซึ่งถือว่ามีส่วนสำคัญในการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0

เกี่ยวกับ XCMG

XCMG เป็นบริษัทข้ามชาติผู้ผลิตเครื่องจักรหนักที่มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 74 ปี และปัจจุบันรั้งอันดับ 6 ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้างของโลก บริษัทส่งออกสินค้าไปยัง 182 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.xcmg.com](http://www.xcmg.com) หรือติดตามได้ทาง Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn และ Instagram